

Số: /BC-UBBC

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19; Song, với sự chỉ đạo chủ động, sáng tạo, đồng bộ, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện, các cấp, các ngành, các địa phương cùng với sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện, đến nay cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy định pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả như sau:

A. KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU SƠN

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn về bầu cử

Thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng giới thiệu ứng cử; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Chỉ thị, kế hoạch về tổ chức cuộc bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử; Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành nhiều văn bản kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện; Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử.

2. Công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

Công tác thành lập các Tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần và thời gian theo quy định. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử huyện, gồm 15 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch UBBC; 13 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 03 Tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử. Ủy ban nhân dân cấp xã đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp xã, 231 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 233 Tổ bầu cử. Đồng thời, theo yêu cầu nhiệm vụ, Ủy ban bầu cử các cấp đã thành lập các Tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã.

3. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

Công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

hoàn thành xong trước ngày 08/02/2021; hội nghị hiệp thương lần thứ hai hoàn thành trước ngày 19/3/2021; hội nghị hiệp thương lần thứ ba hoàn thành trước ngày 18/4/2021 đã thống nhất lập danh sách chính thức 37 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 849 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

4. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri

Đến ngày 13/4/2021, UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri, đảm bảo phương thức, thể thức và niêm yết theo quy định; các cử tri chịu ảnh hưởng của dịch bệnh đều được rà soát, cập nhật, bổ sung vào danh sách, đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Tổng số cử tri trong danh sách của huyện Triệu Sơn là 149.845 cử tri; trong đó có 148.308 cử tri thuộc 231 khu vực bỏ phiếu cấp xã và 1537 cử tri thuộc 02 khu vực bỏ phiếu của Lực lượng vũ trang.

5. Việc lập, công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử

Sau khi nhận được hồ sơ và danh sách chính thức những người ứng cử, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành phân bổ đại biểu về ứng cử tại các đơn vị bầu cử. Việc phân bổ đại biểu ứng cử ở các đơn vị bầu cử được thực hiện dân chủ, hợp lý theo quy định. Đến ngày 28/4/2021, danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đã được Ủy ban bầu cử cùng cấp công bố theo luật định; danh sách chính thức và tiêu sử tóm tắt của những người ứng cử đã được niêm yết ở tất cả các khu vực bỏ phiếu và Trụ sở UBND cấp xã.

6. Về tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Ban thường trực UB MTTQ huyện đã tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng lịch tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại 34 xã, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo về số cuộc tiếp xúc, thành phần tham gia và đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch, hướng dẫn. Việc tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử đã được tổ chức dân chủ, công khai, cởi mở và có hiệu quả thiết thực.

7. Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội

Tiểu ban bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo và triển khai tới các cấp, các ngành trong huyện để tổ chức thực hiện; các lực lượng Công an, Quân sự phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, thường xuyên nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời với Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện và Ủy ban bầu cử huyện. Do đó, trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện đảm bảo tốt, không xảy ra vụ việc phức tạp.

8. Công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử huyện đã tổ chức 10 đoàn kiểm tra, chia thành 04 đợt để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở 34 xã, thị trấn và 233 khu vực bỏ phiếu. Các đoàn kiểm tra đã làm việc với lãnh đạo các xã, thị trấn về nội dung của công tác bầu cử như: Công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác chuẩn bị các phương tiện phục vụ bầu cử, chuẩn bị địa

điểm bầu cử, tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân dân đối với công tác bầu cử. Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị khắc phục những thiếu sót, tập trung chuẩn bị tốt công tác bầu cử và động viên cử tri ở các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền lợi của công dân trong xây dựng chính quyền nhà nước

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử đã được các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết kịp thời, không để hình thành điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn huyện. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử nhiệm kỳ này giảm nhiều so với nhiệm kỳ trước.

9. Công tác thông tin, tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đa dạng như: Phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện, xã, ít nhất 02 lần/ngày; tập trung tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các nghị quyết của UBND; các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của tỉnh, của huyện; thực hiện treo cờ Tổ quốc, hồng kỳ, băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trên các tuyến đường, khu tập trung cư, nơi công cộng; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri.

II. KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ

Từ 7h00, ngày 23/5/2021, 233 khu vực bỏ phiếu trong huyện đều tổ chức khai mạc và tiến hành bầu cử, bảo đảm thời gian và nội dung theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử huyện. Đến 19h00 cùng ngày, toàn bộ 233 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Tổng số cử tri ghi trong danh sách: 144.855 người; tổng số cử tri đi bỏ phiếu: 144.580 người, đạt 99,81 % (cao nhất từ trước đến nay); trong đó có 8 xã (gồm các xã: *Khuyến Nông, Tiến Nông, Đông Thắng, Đông Tiến, Đông Lợi, Dân Lý, Thọ Vực và Thái Hòa*) và 146 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Kết quả bầu cử trên địa bàn cụ thể như sau:

- Đối với đại biểu Quốc hội khóa XV: đã bầu đủ 03 đại biểu. Các đại biểu của Quốc hội đều trúng cử với tỷ lệ rất cao, trên 90%, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần được phân bổ.

- Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã bầu đủ 04 đại biểu. Các đại biểu của HĐND tỉnh đều trúng cử với tỷ lệ trên 90%, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần được phân bổ.

- Đối với đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã bầu đủ 37 đại biểu, với số phiếu tập trung cao, người trúng cử cao nhất có tỉ lệ phiếu bầu đạt 98,24%; đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần. Trong đó: Đại biểu trẻ tuổi: 11 người, đạt 29,73%; đại biểu là nữ: 10 người, đạt 27,2%; đại biểu là người tôn giáo: 01 người, đạt 2,7%; đại biểu là người dân tộc: 01 người, đạt 2,7%; đại biểu tái cử: 17 người đạt 45,94%;. Đại biểu có trình độ: Dưới đại học đạt 5,41%, đại học đạt 72,97%, sau đại học đạt 21,62%; Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp đạt 51,53%, cao cấp đạt 48,65%.

- Đối với đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã bầu được 838 đại biểu, đạt tỷ lệ 98,7%, thiếu 11 đại biểu HĐND cấp xã (ở các thôn), các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, người trúng cử có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 100%.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, đúng luật, an toàn. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, kết quả của cuộc bầu cử là toàn diện, thể hiện ở một số mặt sau: (1) Một là, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn huyện đạt 99,81%, cao nhất từ trước đến nay; (2) Hai là, các đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao; (3) Ba là, huyện đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện; không có trường hợp cán bộ chủ chốt không trúng cử đại biểu HĐND; (4) Bốn là, cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy định, huyện không có đơn vị bầu cử thêm, bầu cử lại; (5) Năm là kết quả bầu cử đã đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định; (6) Sáu là, đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử và thực hiện quyền bầu cử của cử tri.

B. KẾT QUẢ XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN KHOÁ XVIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sau khi có kết quả bầu cử, ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Triệu Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định. Trên cơ sở đó, đến ngày 02/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-UBBC về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo đó, đã Quyết nghị: Xác nhận 37 ông, bà (*có Nghị quyết và danh sách kèm theo*) đã trúng cử đại biểu HĐND huyện Triệu Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Ủy ban bầu cử huyện báo cáo Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện khoá XVIII;
- Lưu: VT, NV, UBBC.

**TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Kính